



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยเปิดสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ดังนี้

**พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ**

**ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา**

(รหัส ๐๑)

๑ นายวิฑ์สิริ พรหมมี

เลขประจำตัวสอบ ๐๑-๐๐๒

๒. นายธนศ วิศวฤทธิ์

เลขประจำตัวสอบ ๐๑-๐๐๓

**วัน เวลา สถานที่สอบ**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะดำเนินการสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

**ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ**

๑. แต่งกายสุภาพ
๒. ต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบไปในวันที่สอบเพื่อแสดงตน
๓. หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้
๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดั่งนั้น หากปรากฏ

/ภายหลัง...

ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน